

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๖๖



สำนักเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๒๖/๖๐๘๖
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/๕๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๔/๒๒๖
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่ได้เสนอเรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นและข้อสังเกต
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ลงมติว่า

๑. รับทราบสาระสำคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และกรอบแนวคิดของการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ การนำความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ มาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา นั้น เป็นเรื่องที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๕ และ ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่แล้ว ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒. มอบหมายสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานงานกับสำนักงบประมาณ
เพื่อกำหนดกลไกที่เหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบหมายสำนักงบประมาณจัดทำยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของสำนักงบประมาณ
และข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งให้รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และกรมทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางประไพ คำสะกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (อธิษฐาน), ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๒๖ / ๖๐๕๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี ๑ ฉบับ
๒. รายการ QR code สำหรับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ด้วยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อใช้สำหรับรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน ในการนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการ รวมทั้งเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบสาระสำคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๓ และกรอบแนวคิดของการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนฯ รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานฯ ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับบริหารราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในขณะเดียวกัน สำนักงานฯ ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนต่อ (ร่าง) แผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๓ ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัด และ ๖ กลุ่มเฉพาะในส่วนกลาง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์

๑.๒ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานฯ นำ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งยกร่างโดยคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และได้รับความเห็นชอบจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว ไปรับฟังความคิดเห็นในเวทีการประชุมประจำปี ๒๕๖๔ ของ สสช. ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓,๐๐๐ คน

/๒. เหตุผล...

สูงในระยะของแผนฯ โดยที่ประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จะยังคงได้รับความสำคัญและดำเนินการขับเคลื่อนผ่านแผนระดับ ๒ ฉบับอื่น ซึ่งได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

๓.๑.๒ **หลักการและแนวคิด** การจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่สำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ (๑) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักพอประมาณและมีเหตุผล ด้วยการกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี โดยปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติต่าง ๆ ให้เท่าทันกับพลวัตของโลก (๒) แนวคิด Resilience โดยมุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ การสร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ และการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสเพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน (๓) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป และ (๔) โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังได้คำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทในระดับประเทศและโลกในระยะยาวอันเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙

๓.๑.๓ **วัตถุประสงค์และเป้าหมาย** แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อ **พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”** โดยมีเป้าหมายหลักที่ต้องการบรรลุผล ๕ ประการ ประกอบด้วย

(๑) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ให้สามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ เตรียมพร้อมกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต

(๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนขั้นทางเศรษฐกิจและสังคม

(๔) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษสำคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระยะยาว

(๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยน

/ผ่านสู่...

ผ่านสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริษัททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

โดยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามเป้าหมายหลักเมื่อสิ้นสุดแผนฯ มีดังนี้ (๑) รายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ ๘,๘๐๐ เหรียญสหรัฐ (๒) ดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่ที่ ๐.๘๒๐ ซึ่งจัดอยู่ในระดับการพัฒนามนุษย์ระดับสูงมาก (๓) ความแตกต่างของความเป็นอยู่ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุดร้อยละ ๑๐ และต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีค่าต่ำกว่า ๕ เท่า (๔) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (สาขาพลังงานและขนส่ง/อุตสาหกรรม/การจัดการของเสีย) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ จากการปล่อยในกรณีปกติ และ (๕) ดัชนีรวมสะท้อนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงมีค่าไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ซึ่งเป็นผลรวมจาก ๔ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ชีตความสามารถของการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ อันดับความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล และอันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล

๓.๑.๔ หมุดหมายการพัฒนา

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้กำหนด ๑๓ หมุดหมายการพัฒนา เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของประเด็นหรือวาระการพัฒนาที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งมีที่มาจากประเมินโอกาสและความเสี่ยงของไทย รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยทั้ง ๑๓ หมุดหมายการพัฒนา จำแนกออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้

(๑) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบด้วย ๖ หมุดหมาย ได้แก่

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง โดยการส่งเสริมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อการยกระดับศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรทั้งในด้านการผลิตและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ อาทิ ทรัพยากรน้ำ ระบบการรวบรวมและขนส่งสินค้าเกษตร ระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า และฐานข้อมูลทางการเกษตร

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน โดยการผลักดันการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวไทยจากการเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มาสู่การท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวในเมืองรอง และยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน โดยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการสร้างฐานการผลิตแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญ ผลักดันให้ Product Champion ของไทย ได้แก่ รถปิกอัพ อีโคคาร์ และจักรยานยนต์ ปรับสู่ระบบการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยเร็ว พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดิมสามารถพัฒนาไปสู่สายการผลิตของยานยนต์ไฟฟ้าได้ ตลอดจนส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในภาคส่วนต่าง ๆ และการสร้างความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

/หมุดหมายที่...

หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยการสนับสนุนการยกระดับบริการทางการแพทย์บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพบนฐานความโดดเด่นของเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมถึงการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาวะในรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ และการสร้างความมั่นคงของระบบสาธารณสุขในระยะยาว

หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค โดยการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ โดยเฉพาะการผลักดันและเพิ่มเติมกรอบความร่วมมือข้อตกลงเขตการค้าเสรี พัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงไร้รอยต่อตั้งแต่ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และชายแดน ให้เป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ตลอดจนปรับปรุงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน ทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ

หมวดหมู่ที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน โดยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยควบคู่ไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและผลักดันให้เกิดถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล การพัฒนากำลังคน และการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

(๒) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ๓ หมวดหมู่ ได้แก่

หมวดหมู่ที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ พร้อมทั้งยกระดับระบบการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐให้มีลักษณะมุ่งเป้า ตอบโจทย์ความหลากหลายของธุรกิจและการแข่งขันในยุคดิจิทัล

หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างพื้นที่ ด้วยการผลักดันให้ภาคเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาเมืองต่าง ๆ ให้มีความน่าอยู่ เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงาน การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการเสริมสร้างสมรรถนะของท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่

หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม โดยการแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นด้วยวิธีการแบบมุ่งเป้า เพื่อให้เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะได้อย่างเต็มศักยภาพ มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และผลักดันให้ครัวเรือนหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่าง

ยั่งยืน พร้อมกับการพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอสำหรับทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กปฐมวัย วัยแรงงาน และผู้สูงอายุ บนฐานของประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลัง

(๓) มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ หมายเหตุ ได้แก่

หมายเหตุที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ โดยการผลักดันการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการผลิตและบริโภคให้เกิดการใช้ซ้ำ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด และลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน สนับสนุนให้ชุมชนและเกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากแปรรูปขยะและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเก็บกักคาร์บอน การท่องเที่ยวชุมชนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม และเศรษฐกิจแบ่งปัน รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญ ครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มศักยภาพของประเทศในการประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่และการเตือนภัย การใช้มาตรการเชิงป้องกัน (อาทิ การจัดการเกี่ยวกับผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการก่อสร้างอาคาร) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปราการสำคัญในการลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ และการสร้างความพร้อมให้กับประชาชนและชุมชนในการรับมือและปรับตัวกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๔) มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ประกอบด้วย ๒ หมายเหตุ ได้แก่

หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต โดยการยกระดับคุณภาพของทุนมนุษย์ผ่านการสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การปรับปรุงระบบการศึกษา การเพิ่มพูนทักษะให้วัยแรงงาน และการพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตเป้าหมายและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการและการทำงานของภาครัฐ โดยพัฒนาการให้บริการและการทำงานแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการของภาครัฐ กระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพ และยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

๓.๒ กรอบแนวคิดของการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ใช้หลักการของวงจรการบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act: PDCA) ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขปของการบริหารงานคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนและติดตามแผนฯ ดังนี้

๓.๒.๑ การขับเคลื่อน (Do) ประกอบด้วย ๒ ส่วน ที่ดำเนินงานคู่ขนานกัน ดังนี้

(๑) การขับเคลื่อนแบบบนลงล่าง (Top down) โดยการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนฯ ที่มีองค์ประกอบครอบคลุมภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการและสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการผลักดันให้การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนฯ มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย/แนวทาง แผนงาน โครงการ และบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสำนักงานฯ จะได้หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อใช้กลไกของงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในรายละเอียดต่อไป

(๒) การขับเคลื่อนแบบล่างขึ้นบน (Bottom up) ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาภาค และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการ และทรัพยากรของพื้นที่ รวมถึงเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทาง ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กำหนด

๓.๒.๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Check) โดยใช้กลไกการทำงานที่มีอยู่ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ ซึ่งมีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ซึ่งมีบทบาทในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐในมิติของความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ และประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง สำนักงบประมาณ ซึ่งมีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทในการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ทั้งในระดับภาพรวมของแผนฯ และระดับหมวดหมู่

๓.๒.๓ การปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Act) โดยหน่วยงานและกลไกทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการขับเคลื่อนและการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล นำผลการติดตามฯ ไปวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อกำหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบให้การดำเนินงานในภาพรวมมุ่งสู่เป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

๔. ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

๔.๑ รับทราบสาระสำคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และกรอบแนวคิดของการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนฯ

๔.๒ มอบหมายสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานงานกับสำนักงบประมาณ เพื่อกำหนดกลไกที่เหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบหมายสำนักงบประมาณ จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔.๓ มอบหมายสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ มาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาความเหมาะสมตามลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบและมอบหมายหน่วยงานดำเนินการตามข้อเสนอของสำนักงานฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองศึกษาและวิจัยเชิงยุทธศาสตร์

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๑๒๒๑

Email: jinna@nesdc.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/๕๓

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๓๒๖๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอเรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบสาระสำคัญ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และกรอบแนวคิดของการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนฯ

๒. มอบหมายสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานงานกับสำนักงบประมาณ เพื่อกำหนดกลไกที่เหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบหมายสำนักงบประมาณจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. มอบหมายสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ มาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาความเหมาะสมตามลำดับต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และครอบคลุมประเด็นการพัฒนาประเทศที่มีลำดับความสำคัญสูงในระยะของแผนฯ รวมทั้งได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนาจำนวน ๑๓ หมุดหมาย เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่การขับเคลื่อนที่ชัดเจน โดยที่ประเด็นการพัฒนาภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมิได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จะยังคงได้รับความสำคัญและดำเนินการขับเคลื่อนผ่านแผนระดับ ๒ ฉบับอื่น ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งกำหนดกรอบแนวคิดของการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนฯ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบสาระสำคัญ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กรอบแนวคิดของการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนฯ และมอบหมายหน่วยงานดำเนินการ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

อย่างไรก็ดี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรพิจารณากำหนดประเด็นหรือจุดเน้นสำคัญตาม (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ที่ต้องเร่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของประเด็นหรือจุดเน้นสำคัญดังกล่าวที่มีความชัดเจน รวมทั้งแสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา และเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนการปฏิรูปประเทศ และจัดส่งให้สำนักงานประมาณตามระยะเวลาที่สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐๒๗๓๐ ๕๕๖๓๓๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๘๖๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๙

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ ๖๖๖



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๓๒๘๖๖
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดครบถ้วนแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า การเสนอสาระสำคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และกรอบแนวคิดของการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนฯ เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีจึงอยู่ในอำนาจที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร สำหรับการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ มาพิจารณาปรับปรุงร่างแผนดังกล่าวก่อนนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น เป็นเรื่องที่ สศช. ต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ อยู่แล้ว ส่วนข้อเสนอเรื่องการประสานงานกับสำนักงบประมาณและการมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับร่างแผนดังกล่าว นั้น เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง สำนักงานฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ปัจจัยสำคัญอันจะทำให้แผนฯ ประสบความสำเร็จคือทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนข้อกำหนดตามแผนฯ ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมเกี่ยวกับความสำคัญของแผนฯ และเนื้อหาของแผนฯ

จึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าการกำหนดเนื้อหาสาระของแผนฯ สมควรที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ สศช. ให้ความสำคัญแก่การสื่อสารและการสร้างความตระหนักรู้ของทุกภาคส่วนในสังคม นอกเหนือไปจากการจัดการสัมมนาหรืออภิปรายแบบเดิม ๆ ที่ทำกันมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน

ฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ ต่อ ๑๓๐๐ (นางสาวอนัญญา)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๑๙๔

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th